



ที่ มท ๐๘๐๙.๔ /ว ๑๗๑๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยี่ยมวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๔
(ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างอิง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๙๒๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๕๑๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู
พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู
พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้
ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านการประเมิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
(กรณีเยี่ยมวยาครบเดือนตุลาคม ๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๖ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมขอนแก่นไฮเต็ล
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้จังหวัดทราบ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่า เพื่อให้การประเมินผลงานของข้าราชการครู
พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์
จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำบัญชีสรุปรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
รวบรวมผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น
และให้จัดส่งตราฟร้อมค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงาน ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ให้จัดส่งเอกสารผลงานด้านผลที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ แยกเป็นชุด จำนวน ๓ ชุด ต่อผู้ขอรับการประเมิน ๑ ราย แต่ละชุดประกอบด้วยสำเนา
แบบคำขอให้ข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (กรณีผู้ขอรับ
การประเมินมีผลการประเมินด้านที่ ๓ (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน), แบบรายงาน
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (แบบ รฐ ๒/๑) และผลงานทางวิชาการ ปิดด้วยใบปะหน้าชุดผลงาน
เพื่อนำส่งคณะกรรมการประเมินผลงานต่อไป

๒. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินผลงานสำหรับคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยให้
ส่งจ่ายเป็น “ตราฟร้อม” ในนาม “รศ.ลัดดา คีลาน้อย”

- อัตราค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ คน ในอัตราคนละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน ๑ ราย (๓,๐๐๐ บาท)

- อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๑๐๐ บาท
ต่อผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน ๑ ราย

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงานของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ รวมกันในกราฟท์เพียง ๑ ฉบับเท่านั้น

๓. ประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินจัดทำบันทึกข้อมูลผลงานทางวิชาการลงในแผ่นซีดีจำนวน ๑ ชุด จัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมกันในวันที่จัดส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ ประสิษฐโธ เหมทานนท์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๒๒๖-๙
โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๙๐๕๕